



เอกสารรับรองโครงการวิจัย
โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

เอกสารเลขที่	SPPH 2023-001
ชื่อโครงการ :	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อหัวหน้าโครงการ :	นายบรรพต จิตโชติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งไชย
หน่วยงานที่สังกัด :	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
เอกสารที่รับรอง :	1. แบบเสนอโครงการวิจัย 2. เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย 3. หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย 4. แบบการเก็บรวบรวมข้อมูล/โปรแกรมหรือกิจกรรม
วันที่รับรอง :	5 มกราคม 2566
วันที่หมดอายุ :	4 มกราคม 2567

ขอรับรองว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยสอดคล้องกับคำประกาศเฮลซิงกิ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์



ที่ ศก ๐๐๓๓.๐๐๘/๕๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษณ์ ศก ๓๓๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารับรองจริยธรรมโครงการวิจัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งไชย

อ้างถึง หนังสือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งไชยที่ ศก ๐๖๓๓.๑.๐๗/๓๔๙ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรองจริยธรรมโครงการวิจัย

จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งไชยส่งโครงการวิจัยของบุคลากร
ในสังกัด เพื่อขอรับการพิจารณารับรองก่อนการดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การดำเนินงาน
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมี
นายบรรพต จิตโชติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งไชย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ให้
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาและให้การ
รับรองก่อนการดำเนินการวิจัย นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ฯ
จึงส่งใบรับรองจริยธรรมโครงการวิจัยให้ท่านเพื่อดำเนินการมอบให้หัวหน้าโครงการวิจัยต่อไป พร้อมกับขอให้ผู้วิจัย
ส่งเอกสารการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ เล่ม เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ จงเจริญ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๐ - ๖ ต่อ ๓๑๒

โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๒

ผู้ประสานงาน นายอนันต์ ถิ่นทอง ID line :๐๘๑๗๒๕๓๓๖๔